

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ยุคบรรจบพบกันคือยุคที่จะกลับมาใช้ชีวิต ในยุคนี้ที่ลูกสามารถทำให้ดวงดาวแห่งโชคของลูกเปล่งประกายได้มากเท่าที่ลูกต้องการ
- คำถาม:** : วิธีที่ง่ายดายที่จะทำให้ความเพียรพยายามของลูกเข้มข้นคืออะไร?
- คำตอบ:** : ทำตามพ่ออย่างต่อเนื่องและความเพียรพยายามของลูกจะกลับมาเข้มข้น มองดูผู้เป็นพ่อเท่านั้น ผู้เป็นแม่นั้นแฝงตัว ด้วยการทำตามพ่อ ลูกจะกลับมาสูงส่งมากเท่ากับพ่อ ดังนั้นจงเฝ้าแต่ทำตามท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ
- คำถาม:** ลูกคนไหนที่พ่อพิจารณาว่าโง่เขลา (บุดดู)?
- คำตอบ:** ผู้ที่ไม่มีความสุขแม้กระทั่งหลังจากได้พบพ่อ พวกเขาเป็นบุดดูใช่ไหม? หากหลังจากได้พบพ่อผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก แม้หลังจากกลายเป็นลูกของพ่อ ลูกยังไม่มีความสุข ลูกจะถูกเรียกว่าบุดดูใช่ไหม?

โอม ซานติ ลูกๆ ที่แสนหวานลูกคือดวงดาวที่โชคดี ลูกรู้ว่า พร้อมกับการจดจำพ่อ ลูกจดจำดินแดนแห่งความสงบด้วยโดยการจดจำพ่อ เราจะกลับมาบริสุทธิ์และไปบ้าน ในขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ ลูกมีความคิดเหล่านี้ใช่ไหม? พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆ แก่ลูก ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการหลุดพ้นในชีวิต พวกเขาทั้งหมดกำลังทำความเพียรพยายามเพื่อการหลุดพ้น แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของการหลุดพ้น บางคนพูดว่าพวกเขาต้องการหลอมรวมกับธาตุบราห์มาและไม่กลับมาที่นี่อีกเลย พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาต้องเข้ามาในวงจรวงอย่างแน่นอน เวลานั้นลูกๆ เข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกๆ รู้ว่าลูกๆ คือผู้ควงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและดวงดาวที่โชคดี ผู้ที่มีโชคกล่าวได้ว่า โชคดี เป็นเพียงพ่อเท่านั้นผู้ที่ทำให้ลูกมีโชค พ่อเป็นเช่นใด ลูกของเขาก็เป็นเช่นนั้น พ่อบางคนมั่งคั่งและบางคนก็ยากจน ลูกๆ รู้ว่าลูกได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด อย่างไรก็ตามไม่ว่าบางคนต้องการจะกลับมาใช้ชีวิตเพียงใดก็ตาม เขาสามารถกลายเป็นเช่นนั้น ลูกแต่ละคนสามารถกลับมามั่งคั่งได้มากเท่าที่ลูกต้องการ พ่อพูดว่า ลูกสามารถได้รับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการได้โดยการทำความเพียรพยายาม ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของลูก ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้มากเท่าที่ลูกต้องการโดยการทำความเพียรพยายาม สถานภาพที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดคือสถานภาพของลักษมีและนารายณ์ ลูกต้องเก็บซาร์ทของการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน เพราะลูกต้องกลับมาสโตประธานจากตโมประธานอย่างแน่นอน ลูกต้องไม่เพียงนั่งที่นี้เหมือนคนโง่เขลา(บุดดู) พ่อได้อธิบายแล้วว่าโลกเก่าต้องกลับมาใหม่ในเวลาใหม่ พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่โลกใหม่ที่สโตประธาน ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่ไม่มีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านอธิบายว่า: โดยการกลับมาสโตประธานเท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด หากลูกกลับมาสโตลูกจะมีความสุขที่น้อยกว่า ถ้าลูกกลับมาราโจะมีความสุขที่น้อยลงไปอีก พ่อออกบัญญัติทั้งหมดแก่ลูก ลูกได้รับความมั่งคั่งและความสุขที่ล้นเหลือ ไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากการจดจำระลึกถึง เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่งมากขึ้นเท่านั้นโดยอัตโนมัติ ถ้าลูกต้องการกลับมาสโตประธาน ลูกจะต้องการคุณธรรมที่สูงส่งอย่างแน่นอน ลูกต้องตรวจสอบตนเอง ลูกสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้มากเท่าที่ลูกต้องการด้วยความเพียรพยายามของลูกเอง ครูผู้นี้กำลังสอนลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้ พ่อพูดว่า พ่ออธิบายแก่ลูกในวิธีนี้ทุกวงจรมีเพียง 2 คำเท่านั้น: มานมานะบาฟและมาเดยจิบาฟ ลูกตระหนักรู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้เดียวที่ให้ความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก เพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่แสดงหนทางให้แก่ลูกที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น สิ่งที่พ่อกำลังอธิบายไม่ใช่สิ่งใหม่ สิ่งที่เขียนอยู่ในกิตะก็ก็เป็นเช่นเกล็ดหนึ่งหยิบมือในถุงแบ่งด้วยเช่นกัน จงพิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญูณ ลิมศาสนาทั้งหมดของร่างกาย ในตอนเริ่มแรกลูกได้อยู่อย่างปราศจากร่าง ขณะที่ในเวลาปัจจุบันลูกอยู่ในบ่วงพันธะที่มีกับเพื่อนฝูงญาติมิตรมากมายทุกคนตโมประธานและเวลานี้พวกเขาต้องกลับมาสโตประธาน ลูกรู้ว่าจากการกลับมาตโมประธาน ลูกกำลังกลับมาสโตประธานอีกครั้งหนึ่ง และแล้วเพื่อนฝูงญาติมิตร ฯลฯ ทั้งหมดจะกลับมาบริสุทธิ์ มากเท่าที่พวกเขากลับมาสโตประธานในวงจรวงก่อนหน้านั้น ดังนั้นพวกเขาจะกลายเป็นเช่นเดิม ความเพียรพยายามของพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ลูกควรทำตามใครในเวลาไหน? มีการจดจำว่า ทำตามพ่อ เช่นที่ผู้นี้จดจำพ่อและทำความเพียรพยายาม ในทำนองเดียวกันจงทำตามท่าน (บราห์มา) เป็นพ่อผู้ที่กำลังดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม ท่านเองไม่ได้ทำความเพียรพยายามใดๆ ท่านดลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม และแล้วท่านพูดว่า ลูกๆ ที่อ่อนหวานที่สุด จงทำตามพ่อ(follow the Father) มีแม่และพ่อ(ชีวา)ที่แฝงตัว แม่นั้นแฝงตัว และพ่อ(ชีวา)สามารถเป็นที่รู้ได้ สิ่งนี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนมาก ถ้าลูกต้องการ

ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงแล้วจงจดจำพ่อ(ชิวา)อย่างดีมาก เช่นที่พ่อนี้(บราห์มา)จดจำท่าน พ่อนี้ (บราห์มา)ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงสุดของทั้งหมด ท่าน(บราห์มา)ได้รับการยกระดับอย่างมากและขณะนี้ ในเวลาสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของท่าน พ่อก็มาในท่าน จงจดจำสิ่งนี้อย่างดีมาก อย่าได้ลืมสิ่งนี้ มายาทำให้ลูกมากมายลืม ลูกพูดว่าลูกกำลังกลายเป็นนารายณ์จากคนธรรมดา บาบากำลังแสดงวิธีการที่ลูกสามารถกลายเป็นสิ่งนั้นแก่ลูก ลูกก็รู้ด้วยเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำตามท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ พ่อบอกลูกถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์: ทำตามพ่อ นี่คือนี่สิ่งที่ได้รับการจดจำของเวลานี้ เพียงในขณะนี้เท่านั้นที่พ่อให้ความรู้แก่ลูกๆ พวกเขาเรียกว่าเป็นผู้ตามของชั้นยาสซี แต่นั่นไม่ถูกต้อง พวกเขาไม่ได้ทำตามชั้นยาสซีเหล่านั้น ทั้งหมดนั่นคือผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์มหรือความรู้ของวัตถุประสงค์ พระเจ้าไม่ได้ให้ความรู้แก่พวกเขา พวกเขาเรียกได้ว่า ทัดทะวา-ญานี หรือ บราห์ม-ญานี (ผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์มหรือธาตุแสง) อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทัดทะวาหรือบราห์มที่ให้ความรู้แก่พวกเขา ทั้งหมดนั่นคือความรู้ของคัมภีร์ พ่อกำลังให้ความรู้แก่ลูกที่นี่ และท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ จดบันทึกสิ่งนี้ลงไปอย่างดีมาก ลูกลืมนี่คือสิ่งที่จะต้องซึมซับไว้ในหัวใจของลูกอย่างดีมาก พ่อบอกลูกทุกวัน: ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันพ่อของลูก เวลาที่ลูกต้องกลับบ้าน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับไปได้ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะหรือโดยการสัมผัสกับการถูกลงโทษ บัญชีกรรมของทุกคนจะต้องได้รับการชำระสะสางอย่างแน่นอน พ่อได้อธิบายแล้วว่าโดยดั้งเดิมลูกดวงวิญญาณเป็นผู้อยู่อาศัยในอาณาเขตสูงสุดและจากนั้นลูกก็เล่นบทบาทของความสุขและความทุกข์ของลูกที่นี่ บทบาทของความสุขอยู่ในอาณาจักรของรามและบทบาทของความทุกข์อยู่ในอาณาจักรของราวัน สวรรค์เรียกว่าอาณาจักรของราม มีความสุขที่สมบูรณ์พร้อมที่นั่น ชาวสวรรค์และชาวรกรได้รับการจดจำ ต้องมีการสร้างซึมซับสิ่งนี้อย่างดีมาก ยิ่งลูกเฝ้าแต่กลับมาสโตประธานจากตโมประธานอย่างต่อเนื่องมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งมีความสุขอยู่ภายในมากเท่านั้น เมื่อลูกอยู่ในสภาพราโจในยุคทองแดง ลูกมีความสุขในเวลานั้นด้วย ลูกไม่มีความสุขหรือมีกิเลสในเวลานั้น ที่เวลานี้ลูกมีกิเลสและไม่มีความสุขอย่างมาก มองดูผู้ที่แก่ชราของลูก: พวกเขามีกิเลสอย่างมากและติดเหล้าเหล้าแล้วร้ายอย่างมาก ในยุคทองมีเพียงดวงวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น และแล้วเมื่อพวกเขาค่อยๆ ลงมาพวกเขากลับมาสกปรกอย่างสมบูรณ์และเหตุนี้เองจึงเรียกว่ากันบิงของนรกที่ลึกที่สุด เหล้าเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกัน ต่อสู้กัน หรือสร้างความสูญเสีย ในเวลานี้เป็นราวกับว่าสติปัญญาของผู้คนได้กลับมادت่า มายามีพลังอย่างมาก พ่อคือผู้ทรงอำนาจผู้เดียวที่ให้ความสุข ในท่านองเดียวกัน มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอเป็นเหตุของความทุกข์มากมาย มองดูสภาพของผู้คนในยุคเหล็กแล้ว: พวกเขาถึงสภาพเสื่อมโทรมทั้งหมด พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เป็นราวกับว่าพวกเขามีสติปัญญาเป็นหิน สิ่งนี้อยู่ในละครด้วย ถ้าไม่ใช่อยู่ในโชคของใครบางคนสติปัญญาของพวกเขากลายเป็นเช่นนั้น พ่อให้ความรู้ที่ง่ายตายแก่ลูก ท่านอธิบายแก่ลูกอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรียกลูกว่า “ลูก ลูก” ผู้เป็นแม่ก็พูดด้วยเช่นกันว่าพวกเขาเองมีลูกของตัวเองและก็มีลูกผู้หนึ่ง ลูกเหนือโลก ผู้ที่มาเพื่อพาเราไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ลูกพิจารณาท่านว่าเป็นพ่อ และเป็นลูกของลูกด้วยเช่นกัน ท่านคือนักมายากล พ่อคือนักมายากลและลูกๆ ก็เป็นนักมายากลด้วย ลูกพูดว่า บาบของเราคือลูกของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกต้องทำตามพ่อ และกลายเป็นเช่นนั้น เคยเป็นอาณาจักรของท่านในสวรรค์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึงในคัมภีร์ คัมภีร์เหล่านั้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่อีกครั้ง พ่ออธิบายว่าลูกก็ต้องการครูเพื่อสอนลูกเช่นกัน หนังสือไม่สามารถกลายเป็นครูของลูกได้ ในกรณีนั้น จะไม่มีความจำเป็นสำหรับครูเลย หนังสือเหล่านี้ ฯลฯ ไม่ได้มีอยู่ในยุคทอง พ่ออธิบายว่า: ลูกเข้าใจว่าดวงวิญญาณคืออะไรใช่ไหม? มีพ่อของทุกดวงวิญญาณด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน เมื่อใครบางคนมาที่นี่พวกเขาพูดว่าชาวฮินดูและชาวมุสลิมเป็นพี่น้องกัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย ผู้คนควรเข้าใจความหมายของการเป็นพี่น้อง พวกเขาต้องมีพ่ออย่างแน่นอน พวกเขาไม่มีคำแม่หนึ่งสตาจของความเข้าใจที่เหลืออยู่ พระเจ้าพูด: นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายๆชาติเกิด ความหมายชัดเจนมาก ไม่มีใครเป็นเหตุให้เกิดการประณาม พ่อแสดงหนทางแก่ลูก คนแรกกลายเป็นคนสุดท้าย ผู้ที่สวยงามกลายเป็นผู้ที่น่าเกลียด ลูกเข้าใจว่าลูกเคยสวยงามและลูกจะกลับไปเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นโดยการจดจำระลึกถึงพ่อ นี่คือนาฬิกาของราวัน อาณาจักรของรามเรียกว่าชิวาลายา รามผู้ที่ได้เป็นของสี่ดาปกรองอาณาจักรของเขาในยุคเงิน นี่เช่นกันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจ มีการกล่าวว่าเรามีสององศาที่ลดลงไป ยุคทองคือยุคที่สูงที่สุดและได้รับการจดจำ ยุคเงินและยุคทองแดงไม่ได้รับการจดจำมากเท่านั้น ยุคทองคือโลกใหม่และยุคเหล็กคือโลกเก่า: ความสุข 100% และ ความทุกข์ 100% ยุคเงินและยุคทองแดงเป็นครึ่งหนึ่งเหตุนี้เองยุคหลัก- ยุคทองและยุคเหล็ก- ได้รับการจดจำ พ่อกำลังก่อตั้งสวรรค์ เป็นหน้าที่ของลูกที่จะทำความพยายาม ลูกจะกลายเป็นผู้อยู่อาศัยของยุคทองหรือผู้อาศัยของยุคเงิน? ในยุคทองแดงลูกลงมา แม้ว่าลูกยังคงเป็นของศาสนาเทพก็ตาม อย่างไรก็ตามเพราะด้วยการกลับมาไม่บริสุทธิ์ลูกไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นเทพได้ ดังนั้นพ่ออธิบายแก่ลูกๆ ผู้ที่อ่อนหวานที่สุดทุกวัน: สิ่งหลักคือมานะบาฟ ลูกคือผู้ที่กลายเป็นอันดับหนึ่ง ลูกวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิดและเข้ามาในชาติเกิดสุดท้ายของลูก และ

แล้วลูกก็เข้าไปเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้ง และตั้งนั้นเวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อมาเพียงในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดเท่าที่นั้นและให้ความสุขแห่งสวรรค์แก่ลูกเป็นเวลา 21 ชาตเกิด เมื่อช่วงอายุของลูกสิ้นสุดลูกก็ละทิ้งร่างกายของลูกโดยอัตโนมัติ นั่นคือด้วยพลังโยคะใช่ไหม? กฎเช่นนี้ได้ถูกสร้างขึ้น: สิ่งนั้นลูกเรียกว่าพลังโยคะ ไม่มีเรื่องของความรู้ที่นั่น ลูกเติบโตจนถึงวัยชราเป็นไปอย่างอัตโนมัติ ไม่มีโรคภัยใดๆ เลยที่นั่น ไม่มีคณพิการหรือหุพผลาไพใดๆ ที่นั่น พวกเขาอยู่อย่างมีพลาณามัยที่ดีเสมอ ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์ใดๆ เลยที่นั่น และแล้วองศาที่ค่อยๆ ลดลง เวลานี้ลูกๆ ต้องทำความเพียรพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่สูงส่งจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกต้องสอบผ่านด้วยเกียรตินิยม ใช่ไหม? ไม่ใช่ทุกคนสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง สถานภาพอะไรที่ผู้ไม่ทำงานรับใช้ได้รับ? ลูกๆ ทำงานรับใช้อย่างมากในพิพิธภัณฑ์ ผู้คนไปที่นั่นโดยไม่ต้องเชื่อเชียว นั่นเรียกว่างานรับใช้ที่รวดเร็ว เราไม่รู้ว่าบางทีอาจจะมีการประเทภของงานรับใช้แม้กระทั่งเร็วกว่านี้ปรากฏออกมา ลูกควรมีรูปภาพหลัก 2-4 รูปไว้กับลูกอย่างแน่นอน ควรมีภาพขนาดใหญ่ของตรีมูรติ ต้นไม้ วงจร และบันได ในทุกแห่ง เพียงเมื่อลูกๆ ฉลาดงานรับใช้จึงจะเกิดขึ้น งานรับใช้ต้องเกิดขึ้น ต้องมีการทำงานรับใช้ในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าผู้เป็นแม่ไม่มีการศึกษาก็ง่ายที่จะให้คำแนะนำตัวของพ่อ ก่อนหน้านั้นผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษา ภายใต้กฎของมุสลิม พวกเขาต้องคลุมโปงหน้าออกไป มีเพียงดวงตาเท่านั้นที่มองเห็น บาบานี้มีประสบการณ์อย่างมาก พ่อพูดว่า พ่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมด พ่ออาศัยอยู่เบื้องบน เป็นบราห์มาผู้ที่อธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่ลูก ท่านมีประสบการณ์ พ่อเพียงถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ของมานมานะบาฟและอธิบายความลับของวงจักรโลกซึ่งผู้ไม่รู้ ผู้ที่อธิบายประสบการณ์ของท่านเองอย่างแยกออกไป พ่อไม่เกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้น บทบาทของพ่อเพียงเพื่อชี้หนทางให้แก่ลูก พ่อเป็นพ่อ ครูและ กูรู พ่อกลายเป็นครูของลูกและสอนลูกแต่ไม่มีเรื่องของความเมตตาใดๆ ในสิ่งนี้ พ่อสอนลูกและแล้วก็พาลูกกลับไปกับพ่อ ด้วยการศึกษานี้ที่การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้น พ่อมาแล้วเพื่อพาลูกกลับไป “ชบวนของชีวา” ได้รับการจดจำ ไม่ใช่ชบวนของชางก้า แต่เป็นชบวนของชีวา ทุกดวงวิญญาณติดตามเจ้าบ่าว พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาและพ่อผู้เดียวเป็นพระเจ้า ลูกเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์และพาลูกกลับบ้านกับพ่อ ดังนั้นพ่อจะพาลูกๆ กลับไปกับพ่ออย่างแน่นอน พ่อต้องทำให้ลูกสามารถชำระสะสางบัญญัติกรรมของลูกและพาลูกกลับไป บาบาสวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า มานมานะบาฟ จดจำพ่อ และลูกจะจดจำมรดกของลูกด้วยเช่นกัน ลูกได้รับอำนาจการปกครองโลก สำหรับสิ่งนั้น ลูกต้องทำความเพียรพยายามในระดับนั้นด้วยเช่นกัน พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆ แก่ลูก พ่อรู้ว่าลูกได้เห็นความทุกข์มากมาย เวลานี้พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากใดๆ แก่ลูก ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาช่วงอายุของพวกเขาสั้น พวกเขามีความตายก่อนเวลาอันควร พวกเขาร้องไห้คร่ำครวญอย่างมาก พวกเขาได้รับเอาความทุกข์อย่างมากจนแม้หัวของเขาเสียหายไป ในเวลานี้พ่อพูดว่า เพียงแต่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น หากลูกต้องการกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ต้องทำความเพียรพยายามเสมอที่จะกลับมาสูงส่ง เราจะกลายเป็นลักษมีและนารายณ์ พ่อพูดว่า พ่อก่อตั้งทั้งศาสนาสุริยวงศ์และจันทรวงศ์ พวกเขา(ยุคเงิน) สอบตกและเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกได้ว่านักรบ นี่คือนามรบ อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รัก ที่จากหายไปนาน และได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์อย่างเต็มที่ในมรดกของดินแดนแห่งความสุข จงกลายเป็นนักมายากลทางจิตในยุคบรรจบพบกัน และทำให้พ่อเป็นลูกของลูก อุทิศตนเองอย่างเต็มที่
2. กลายเป็นผู้ควงกจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและกลายเป็นดวงดาวที่โชคดี กลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ในสภาพที่โอบยิบด้วยความเร็วและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ทำงานรับใช้ในทุกหมู่บ้าน พร้อมกันนั้นเก็บรักษาจารีตของการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกันอย่างแน่นอน

**พร:** ขอให้ลูกได้รับชัยชนะเสมอโดยการจุดพลุดอกไม้ไฟแห่งสำนักที่เป็นดวงวิญญาณด้วยก้านไม้ขีดแห่งความมุ่งมั่น ทุกวันนี้พวกเขาทำพลุดอกไม้ไฟ แต่ด้วยไม้ขีดไฟของความมุ่งมั่นที่ลูกต้องจุดพลุดอกไม้ไฟของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณและด้วยเหตุนี้จึงจบสิ้นทุกสิ่งที่เก่า ผู้คนเหล่านั้นเสียเงินไปกับพลุดอกไม้ไฟ ในขณะที่ลูกสะสมรายได้ ของพวกเขาเป็นดอกไม้ไฟ (atishbaji) ในขณะที่ของลูกเป็นเกม (baji) ของสภาพที่

โอบบีน และลูกจะกลายเป็นผู้มีชัยชนะด้วยสิ่งนั้น ดังนั้นเพื่อที่จะได้รับประโยชน์เป็นสองเท่าของการจุดดอกไม้ไฟและได้รับรายได้ จงนำวิธีนี้มาใช้ด้วยเช่นกัน

**คติพจน์:**

การเป็นผู้ช่วยในงานพิเศษคือการได้รับลิฟต์ของพร

**\*\*\* โอบม ขานติ \*\*\***